

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย, ความกังวลเศรษฐกิจยุโรปกดดันตลาด

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเล็กน้อย หลังความกังวลต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินในยูโรโซน ส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์

* Yen ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ นับตั้งแต่ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น จากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และผลตอบแทนสหรัฐที่ลดลง ยังคงมีแรงกดดันต่อดอลลาร์

*ยูโรร่วงลง ขณะที่ความวิตกใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และภาคธนาคารของไอร์แลนด์ ทำให้เกิดความไม่แน่ใจมากขึ้น ต่อการฟื้นตัวของยูโรโซน

*ข้อมูลที่ว่าเศรษฐกิจของไอร์แลนด์ หดตัวลง 1.2% ในไตรมาส 2 ได้ชะลอแรงบวกของยูโร ขณะที่ข้อมูลดังกล่าว สะท้อนถึงปัญหาต่าง ๆ

ที่ไอร์แลนด์ประสบอยู่ ท่ามกลางความพยายามจะพยุงภาคธนาคาร *ความไม่แน่นอนต่อค่าใช้จ่ายในการพยุงภาคธนาคารของไอร์แลนด์ ทำให้เกิดความวิตกว่า ไอร์แลนด์จะเผชิญกับวิกฤตหนี้ ซึ่งอาจทำให้ประเทศอื่น ๆ ในยูโรโซนตกต่ำไปด้วย

*เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเทวิน เจียเป่า และเรียกร้องให้จีน ดำเนินการมากกว่าที่เข้ามา ในการยุติข้อพิพาทกรณีค่าเงินหยวน

*09.10 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.72/77 จาก 30.69/73 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.74/77 จาก 30.69/72 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 84.53/54 จาก 84.33 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3327/29 จาก 1.3318 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"คาดว่าวันนี้จะแกว่งใน range แคบ ๆ ดอลลาร์มี rebound ขึ้นมาได้บ้าง จากการที่ตลาดหันมาเล่นข่าวเรื่องไอร์แลนด์ ก็เลยมีแรง take profit สกุลเงินอื่น ๆ ออกมา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและภาคสถาบันการเงินในยุโรป เป็นประเด็นกดดันให้มีแรงขายทำกำไรสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้ จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบที่แนวรับ 30.75 และแนวต้าน 30.65

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำเพื่อการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้